
รายงานการประชุมสถาบันทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
ครั้งที ่4/2558 

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมสถาบันทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1.ผศ.โกสินทร์     พัฒนมณี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันฯ 
2.นายจรัญ         บญุรงค์   ต าแหน่ง นักวิชาการประมง 
3.นายสมภพ       ยี่สุ่น   ต าแหน่ง นักวิชาการประมง 
4.นายภากรณ์     จู้ห้อง   ต าแหน่ง นักวิชาการประมง (ติดโชว์แมวน้ า) 
5.นายสุริยะ        ตาเตะ   ต าแหน่ง นักวิชาการประมง (ติดโชว์แมวน้ า) 
6.นายธานี          สังฆะวัง   ต าแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 
7.น.ส.จิตตมาส    ฤทธิเดช   ต าแหน่ง จนท.บรหิารงานทั่วไป 
8.น.ส.ธนาภรณ์    ว่องวรานนท์   ต าแหน่ง จนท.บรหิารงานทั่วไป 
9.น.ส.วิศนี         รัตนอร่ามสวัสดิ ์  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
10.น.ส.กันต์กนิษฐ์    ทองร่วง   ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 
11.นายพงษ์พันธ์        โชติพันธ์   ต าแหน่ง ช่างศิลป ์
12.นายสายันต์       กกแก้ว   ต าแหน่ง ช่างเช่ือมและโลหะ 
13.น.ส.ชรินรัตน์   ผกามาศ   ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 
14.นายวิชาญ   ธรรมเนียม  ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้าและประปา 
15.นายปฐมฤกษ์  บัวแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายปรีดา        เกิดสุข   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถาบันฯ 
2.น.ส.ชรินรัตน์   ผกามาศ   ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ลาคลอด) 
3.น.ส.สุภาวดี   กลับใหม ่  ต าแหน่ง นักวิชาการประมง (ติดประชุมที่วิทยาเขต) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ 
ไม่มี 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
  เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม  ประธานกล่าวได้เปิดการประชุม ครั้งที่ 4/2558 โดย
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

วาระที ่1.     เรือ่งแจง้ทีป่ระชุมทราบ 
1.1. เรื่องทีผู่้อ านวยการแจ้ง 
  1.1.1 รายละเอียดการประชุมที่ไปประชุมร่วมกับวิทยาเขต ดังนี้ 

1.1.1.1 ให้พนักงานที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมเกาะยอสีเหลือง ทุกวันอังคาร 
1.1.1.2 ให้ข้าราชการ/พนักงานราชการ ให้แต่งกายด้วยชุดกากีในวันจันทร์ 



1.1.1.3 เนื่องด้วยการเข้าใช้ระบบ E-Jounal ของพนักงานภายในมหาวิทยาลัยยังมีสัดส่วนการเข้าไปใช้
งานน้อยจึงอยากขอความร่วมมือให้พนักงานที่สนใจเข้าไปอ่านและเข้าไปศึกษา 

1.1.1.4 ส าหรับไดอารี่และปฏิทินให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถาบันติดต่อขอรับที่ประชาสัมพันธ์กลาง 
1.1.1.5 เนื่องด้วยการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของพนักงานภายในมหาวิทยาลัยมีสัดส่วนการเข้าไปใช้งาน

น้อยจึงอยากขอความร่วมมือให้พนักงานเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตให้บ่อยข้ึน 
1.1.1.6 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีการติดตามโครงการ Asian จึงขอมอบให้ นางสาวจิตตมาส ฤทธิเดช 

เป็นผู้รายงานผลเนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายแผนซึ่งหลักฐานต่างๆ ให้ติดตามจากนางสาววิศินี รัตนอ
ร่ามสวัสดิ ์โดยเมื่อรวบรวมเสร็จให้จัดส่งไปที่กองแผน โดยรายละเอียดที่ต้องจัดส่ง ได้แก่ 

- ข้อมูลการพัฒนาเว็บไซต ์
- ข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของประชาคมอาเซียน 
- ข้อมูลการจัดนิทรรศการ 
- ข้อมูลกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่นๆ  
1.1.1.7 ในที่ประชุมวิทยาเขตให้สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งกรรมการ 1 คนเพื่อ

เป็นตัวแทนในส่วนของสถาบันฯ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารวิทยาเขตตรัง โดยสถาบันฯ ได้เรียนเชิญ ผศ.
สุนียัน พรรณกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งนี้  

1.1.1.8 ทางวิทยาเขตได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ คือการปลูกต้นไม้สีม่วง ซึ่งในการจัด
กิจกรรมครั้งนี้จะมีการประกวดโดยมีรางวัลให้ 

1.1.1.9 แจ้งให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ทางวิทยาเขตจัดข้ึนในวันที่ 26 
ธันวาคม 2557 ในคอนเซ็ปต์ “คาวบอย คาวเกิร์ล” 

1.1.1.10 การจัดงาน Music Festival จะจัดข้ึนในประมาณวันที่ 21 มีนาคม 2558 
1.1.1.11 ปัญหาการจัดท าราคากลางของสิ่งก่อสร้าง ให้ด าเนินการท าแบบเพื่อส่งมอบให้กรรมการราคา

กลางพิจารณา โดยให้ท าแบบสิ่งก่อสร้างส่งก่อนล่วงหน้า 1 ป ี
1.1.1.12 ในปี 2557 มีงบลงทุน 2 รายการ ที่ยังคงค้าง คือ ป้ายนิทรรศการ Walk Way การปรับปรุง

ทางเดิน Walk Way (อยู่ในระหว่างการด าเนินการงวดที่ 2) ได้หมดสัญญาตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 
ส าหรับปี 2558 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งทางสถาบันฯ ได้งบประมาณมา 3 รายการ ได้แก่ การปรับปรุงทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (อยู่ในระหว่างประกาศสอบราคา) ,ทางเดินเช่ือม Cover Way (อยู่ในระหว่าง
ประกาศสอบราคา) , โรงจอดรถสถาบันฯ (อยู่ในระหว่างประกาศสอบราคา) ซึ่งประกาศเปิดซองในวันที่ 8 
มกราคม 2558 นั่นหมายถึงว่าด าเนินการท าสัญญาไม่ทันตามก าหนดเวลาที่รัฐบาลระบุไว้ในวันที่ 31 ธันวาคม 
2557  ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลอาจจะเรียกคืนงบประมาณคืนกลับได้ โดยความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนไม่ได้เกิดจาก
สถาบันฯ เพราะสถาบันได้ด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนดครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

1.1.1.13 ให้พนักงานทุกส่วนงานของสถาบันฯ ส่งเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานภายในวันจันทร์ที่ 22 
ธันวาคม 2557 โดยวิทยาเขตจะติดตามข้อมูลในเร็ววันนี ้

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.1.2 ส่วนงานใดที่ต้องการให้นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานให้แจ้งมาที่ฝ่ายบุคลากร โดยในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 
2557 เวลา 12.00 น. จะมีการนัดนักศึกษาเพื่อมาคุยรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 



1.2 เรื่องที่ น.ส.ธนาภรณ์ ว่องวรานนท์ แจ้ง 
1.2.1 แจ้งข้อมูลวันลาของพนักงานสถาบันฯ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2557 พบว่า ลาป่วยจ านวน 15 คน ลา

ผักผ่อนจ านวน 3 คน 
  

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.3 เรื่องที่ นายจรัญ บุญรงค์ แจ้ง 

1.3.1 แจ้งรายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในส่วนงานต่างๆ ได้แก่ ป้ายจัดแสดง
ข้อมูลหน้าตู้ปลาซึ่งตอนนี้ขาดสัตว์น้ าอีก 1 ชนิด คือ หอยหวาน .การเตรียมความพร้อมเรื่องน าปลาข้ึนตู้ได้ด าเนินการ
แล้วขณะนี้ยังคงค้างอีก 1 ตู ้มีการวางแผนเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องอาหารปลาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในช่วงเทศกาล
ปีใหม่  

การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
  ภายในพิพิธภัณฑ์หรือส่วนใด ต าแหน่งใดที่คาดว่านักท่องเที่ยวจะถ่ายภาพให้น าค าว่า “อะควอเรียมตรัง” เข้า
ไปตกแต่ง และส าหรับส่วนใดที่ยังไม่เรียบร้อยให้รีบปรับปรุงให้เรียบร้อย เช่น บริเวณส่วนจ าลองน้ าตกให้หาสิ่งอื่นมา
ทดแทนดอกไม้สีแดง ,บ่อปลูกพันธ์ุพืชน้ า ,การดูแลความสะอาดภายในพิพิธภัณฑ์ 

  
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3.2 งานบ่อตะพาบน้ า ได้ด าเนินการแล้วเสร็จยังคงเหลือเพียงการท าความสะอาดบ่อ และการเก็บรายละเอียด
ความสวยงาม 

  
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3.3 บ่อรูปปั้นพะยูน ตรงประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ไม่สามารถด าเนินการตกแต่งเป็นน้ าตกได้ทันในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ เนื่องจากน้ าจากบ่อยังคงรั่วซึม 

  
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3.4 ขณะนี้มีการปรับเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศภายในพิพิธภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.4 เรื่องที่ นายสายันต์ กกแก้ว แจ้ง 

1.4.1 ขณะนี้ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ไปแล้วร้อยละ 80 โดยมีการขอความร่วมมือไปยัง 
รปภ. มาเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 3 คน มีการติดต่อขอถังขยะเพื่อน ามาเตรียมความพร้อม    

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.4.2 ขณะนี้การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ได้ด าเนินการออกแบบเสร็จสิ้นแล้ว รอเพียงการปริ้นช้ินงานเพื่อน าไป
ติดตั้ง 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 



  ควรด าเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.5 เรื่องที่ นายวิชาญ ธรรมเนียม แจ้ง 

1.5.1 ได้ด าเนินการล้างระบบเครื่องปรับอากาศภายในพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว 
การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
  ให้ด าเนินการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศตัวเก่าก่อน ก่อนที่จะด าเนินการเปิดใช้เครื่องปรับอากาศตัว

ใหม่  
 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.5.2 การด าเนินการ เรื่อง ระบบน้ าเข้า น้ าออก ของบ่อแมวน้ า ต้องขอเลื่อนด าเนินการหลังปีใหม่ เนื่องจาก
ทางเจ้าหน้าที่แมวน้ า (นายภากรณ์ จู้ห้อง) แจ้งว่เกรงจะกระทบกับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่และอยู่ในช่วงหน้า
ฝนจึงอยากให้ด าเนินการหลังช่วงเทศกาลปีใหม่แทน 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.6 เรื่องที่ นายปฐมฤกษ์ บัวแก้ว แจ้ง 

1.6.1 แจ้งเรื่องการส ารวจ IP phone โดยให้ระบุช่ือผู้ใช้ และจุดที่ใช้งาน 
การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
  ในส่วนงานอื่นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ป้ายช่ือข้อมูลต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ให้รีบด าเนินการ 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.7 เรื่องที่ นายธานี สังฆะวัง แจ้ง 

1.7.1 ขณะนี้สัตว์ที่อาการป่วย ได้แก่ เต่าทะเล และกวาง อยู่ในช่วงระหว่างการรักษา 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.7.2 ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการจัดโชว์นก เช่น นกแก้วมาคอว์ นกกระตั้ว โดยจะจัดโชว์นกเพื่อให้
นักท่องเที่ยวถ่ายรูปในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2557 โดยพื้นที่ในการจัดโชว์นั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
  ส าหรับนกและสัตว์ป่าที่ยังจัดซื้อไม่ได้ให้เข้าไปในเว็บไซต์ www.trangzone.com เพราะในเว็บไซต์นี้มี

นกและสัตว์นานาชนิดซึ่งสามารถจัดซื้อมาทดแทนใส่ในกรงที่ว่างอยู่ได้ และในส่วนของกวางที่ทางสถานีเพาะเลี้ยงพันธ์ุ
สัตว์ป่ามอบให้นั้น ก่อนที่จะด าเนินการน ามาเลี้ยงให้เตรียมความพร้อมของสถานที่ให้เรียบร้อยก่อน 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.8 เรื่องที่ นายพงษ์พันธ์ โชติพันธ์ุ แจ้ง 

การด าเนินการตกแต่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ด าเนินการไปแล้วบางส่วน โดยในเบื้องต้นได้ปรึกษากับนางสาว
กันต์กนิษฐ์ ทองร่วง ในการตกแต่งแล้ว 

http://www.trangzone.com/


การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
  ให้ด าเนินการน าวัสดุ อุปกรณ์ที่ยังใช้งานได้ น ามาใช้ตกแต่งในจุดต่างๆ  
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.9 เรื่องที่ นางสาววิศินี รัตนอร่ามสวัสดิ์ แจ้ง 

1.9.1 เรื่องการจับหางบัตรเข้าชม ว่าจะมีการจับหางบัตรในวันที่ 31 มีนาคม 2557 เนื่องจากเป็นวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.9.2 มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการท าความสะอาดเพื่อเตรียมต้อนรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งในส่วนของ
ห้องน้ า และภายในพิพิธภัณฑ์ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
  ในส่วนของมุมกิจกรรมให้เพิ่มแสงสว่าง   
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.10 เรื่องที่ นางสาวกันต์กนิษฐ์ ทองร่วง แจ้ง 

1.10.1 แจ้งเรื่องความพร้อมในการตกแต่งอาคารในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยได้มีการด าเนินการยืม Sky Tube 
จากบริษัทนิสสัน มาจ านวน 6 ตัว เพื่อใช้ติดตั้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวน 3 จุด ได้แก่ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย 
บริเวณวงเวียนกินรี บริเวณหน้าประตูพิพิธภัณฑ์ ส าหรับการตกแต่งอาคารใช้การผูกผ้า และมีการจ้างเหมาท าดอกไม้
โครงลวดเพื่อใช้การตกแต่ง 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.10.2 แจ้งเรื่องการจับหางบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ว่าจะมีการมอบบัตรรับประทาน
อาหารร้านยกยอให้แก่ผู้โชคดี   

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.10.3 แจ้งเรื่องการติดตามเรื่องแผนประกันคุณภาพการศึกษาภายในว่าขณะนี้ได้ด าเนินการส่งแผนมาครบทุก
คน ซึ่งในครั้งต่อไปในวันที่ 15 มกราคม 2557 จะด าเนินการติดตามข้อรายละเอียดหลักฐานตามตัวบ่งช้ี ของแต่ละคนที่
รับผิดชอบ 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.11 เรื่องที่ นางสาวจิตมาส ฤทธิเดช แจ้ง 

1.11.1 การเบิกจ่ายประจ าวันที่ 1 ตุลาคม – 17 ธันวาคม 2557 มีการเบิกจ่ายไปทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้านกว่าบาท 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 



1.11.2 ส าหรับโครงการประจ าปี 2559 มีพนักงานส่งโครงการมาทั้งหมด 26 โครงการ โดยมีการรวมโครงการที่
คล้ายคลึงกันมารวมกัน ได้แก่ โครงการตกแต่งวันส าคัญรวมกับโครงการวันส าคัญ โครงการตกแต่งห้องน้ ารวมกับ
โครงการส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ ท าให้เหลือโครงการทั้งหมด 24 โครงการ ทั้งนี้ยังมีบางโครงการต้องปรับแก้ไขในส่วนของ
ค่าใช้จ่าย โดยให้ปรับแก้ไขและจัดส่งมาภายในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.11.3 แผนการจัด KM ให้ด าเนินการจัดส่งมาภายในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557  
 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.12 เรื่องที่ นายสมภพ ยี่สุ่น แจ้ง 

1.12.1 ส าหรับโครงการพะยูนและหญ้าทะเล ที่ทางกองแผนได้ส่งคืนกลับมาเพื่อให้แก้ไขข้อมูลในส่วนของพัสดุ
บางรายการซึ่งไม่เข้ากับโครงการนั้น ขณะนี้ได้อยู่ในระหว่างหารือเพื่อปรับแก้ไขในส่วนของพัสดุ 
 
         มติที่ประชุมรับทราบ 

 
1.12.2 โครงการคัดแยกขยะ หรือธนาคารขยะได้ด าเนินการจัดส่งโครงการไปเรียบร้อยแล้ว   
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.12.3 ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการจัดกิจกรรมสอยดาวในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 1-2 มกราคม 
2558   

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.12.4 ในส่วนของทางเดิน Walk Way ได้มีการท าความสะอาดเส้นทางเดิน Walk Way ฝั่งคณะโดยการกวาด
ใบไม้เพื่อป้องกันการผุพังเน่าเปื่อยของใบไม้ที่จะส่งผลให้ทางเดนิช ารุดได้  

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.12.5 ได้มีแม่บ้านเข้าไปท าความสะอาดศูนย์ศึกษาธรรมชาติแล้วในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งไม่ตรงกับแผนการ
ท าความสะอาดที่ได้แจ้งว่าจะเข้ามาท าความสะอาดในทุกวันศุกร์    

 
         มติที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่2.     เรือ่งรับรองรายงานการประชุมครัง้ที ่3/2558  
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาร่างรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว รบัรองรายงานการประชุม  
 
 มติ   รับรองรายงานการประชุมครัง้ที ่3/2558  



วาระที ่3.     เรือ่งสืบเนื่อง (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
 

วาระที ่4.     เรือ่งทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมทราบ   
 ไม่มี 

วาระที ่5.     เรือ่งทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 
5.1 จ านวนนักศึกษาที่ต้องการให้ปฏิบัตงิานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558  

 5.1.1 นายสมภพ ยี่สุ่น   จ านวน 3 คน (ผู้หญิง 1 คน ผู้ชาย 2 คน) 
 5.1.2 นายธาน ี   สังฆะวัง   จ านวน 2 คน (ผู้หญิง 1 คน ผู้ชาย 1 คน) 
 5.1.1 นางสาววิศินี รัตนอร่ามสวัสดิ์  จ านวน 4 คน (ผู้หญิง 2 คน ผู้ชาย 2 คน) 
 5.1.1 นางสาวกันต์กนิษฐ์ ทองร่วง จ านวน 2 คน (ผู้ชาย 2 คน) 
 5.1.1 นายสุริยะ ตาเตะ   จ านวน 1 คน (ผู้หญิง 1 คน) 
 5.1.1 นายภากรณ์ จู้ห้อง   จ านวน 1 คน (ผู้หญิง 1 คน) 
 

  มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 
5.2 โครงสร้างบรหิาร 
 5.2.1 แจ้งให้พนักงานร่วมพิจารณาโครงสร้างการบริหารสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
ในส่วนงานบริหารทั่วไปให้เพิ่มส่วนงานบุคลากรลงไปในแผนผัง ส่วนของงานวิจัยและบริการทางวิชาการให้เพิ่ม
หน่วยส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนงานพิพิธภัณฑ์และสวนสัตว์ให้แก้ไขจากสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ า เป็นหน่วย
แสดงพันธ์ุสัตว์น้ า  

ทั้งนี้มอบหมายให้นางสาวจิตตมาส ฤทธิเดช ด าเนินการศึกษาข้อมูลการเขียนโครงสร้างการบริหารของ
หน่วยงานต่างๆ และร่วมหารือกับนางสาววิศนี รัตนอร่ามสวัสดิ์เพื่อน าไปปรับและแก้ไขโครงสร้างบริหารต่อไป  
    
  มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 

วาระที ่6.    เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
         
 
       ............................................ 
       (นางสาวกันต์กนิษฐ์   ทองร่วง) 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
       ............................................ 
          (นางสาวสุภาวดี กลับใหม)่ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


